

เดนมาร์กแสดงความรับผิดชอบต่อโลก

“การทูตในโลกไร้พรมแดน” เป็นชื่อเรียกกลยุทธ์ของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้รวมเอามุมมองของชาวเดนมาร์กที่มีต่อยุคโลกาภิวัตน์และบทบาทของประเทศเดนมาร์กเข้าไว้ด้วยกัน เรื่องต่างๆทั้งด้านการเมือง สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ล้วนถูกบรรจุเป็นวาระของนโยบายต่างประเทศเดนมาร์ก

เดนมาร์กเป็นประเทศที่รวมเอาค่านิยมหลักของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมหรือความเป็นธรรมของกฎหมายกับความสนใจที่จะปฏิบัติตามนั้นเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มจำนวนมากขึ้นของกลุ่มพรรค ในเรื่องการรักษาสันติภาพ ความร่วมมือแบบพหุภาคี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการต่อสู้กับความยากจน

ประเทศเดนมาร์กเล็งเห็นว่าทวีปเอเชียมีบทบาทสำคัญในโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นจึงได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และ การประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยผ่านทางสหภาพยุโรป

เดนมาร์กเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศกว่า 60 องค์กร

เช่น สหภาพยุโรป องค์กรการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) องค์กรความร่วมมือและพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (OECD) คณะมนตรีนอร์ดิก (The Nordic Council)

เดนมาร์กในสหภาพยุโรป

ประเทศเดนมาร์กได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหภาพยุโรปจากประชาคมที่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อส่งเสริมความมั่นคงภายในโดยผ่านทางความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าจนมาเป็นสหภาพที่ประเทศสมาชิกมีนโยบายเดียวกันในหลายๆ ด้าน เช่นด้านเกษตรกรรม สุลกากร ตลาดการค้าภายใน เป็นต้น เดนมาร์กมองสหภาพยุโรปว่าเป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้าเสรีทั่วโลก และยังคงสนับสนุนนโยบายการเพิ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วย ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 ประธานสหภาพยุโรปในขณะนั้นเป็นชาวเดนมาร์ก รัฐบาลเดนมาร์กจึงได้เป็น เจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรียุโรป (EU council) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในครั้งนั้น ได้มีมติให้ประเทศ ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 8 ประเทศรวมทั้งมอลต้าและไซปรัส (Malta and Cyprus) เข้าเป็นสมาชิก นอกจากนี้แล้วสกุลเงิน โครนของเดนมาร์กก็ผันผวนตามเงินสกุลยูโร

เดนมาร์กในสหประชาชาติ

ประเทศเดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมในการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ.2488 และได้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติถึง 4 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 ภารกิจหลักในขณะนั้นคือการต่อต้านการก่อการร้าย การแก้ไขความขัดแย้ง เรื่องของทวีปแอฟริกาและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกฎหมายระหว่างประเทศ

การต่อสู้กับความยากจน

เดนมาร์กมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการต่อสู้กับความยากจนทั่วโลกและเป็นประเทศที่บริจาคความช่วยเหลือให้กับประเทศกำลังพัฒนาตามสัดส่วนของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) ที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในปี พ.ศ.2549 เงินจำนวนประมาณ 85.8 พันล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน

0.8% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติได้ถูกนำมาใช้ ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
รัฐบาลเดนมาร์กให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือคนยากจน โดยเข้าไปลงทุนในด้านการศึกษาและสุขภาพ การสร้างสาธารณูปโภค
การสนับสนุนการพัฒนาของภาคเอกชนและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผ่านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อจัดความยากจน
ในขณะที่เดียวกัน เดนมาร์กก็ต้องการการปกครองที่มีประสิทธิภาพสูงและความมุ่งมั่นในการเพิ่มความเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยเพื่อความร่วมมือในการพัฒนา และเนื่องด้วยประเทศในแถบเอเชีย เช่นประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงแล้ว
เดนมาร์กจึงค่อยเบนเข็มความช่วยเหลือไปยังประเทศในแถบแอฟริกาแทน

ความกระตือรือร้นทางด้านสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่เดนมาร์กวิตกคือด้านสิ่งแวดล้อมโลก ในเดือนเมษายน พ.ศ.2550 เดนมาร์กได้จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป
(ASEM) จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและภูมิอากาศ
และเพื่อเป็นการรักษาสถาบันในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
เดนมาร์กจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคี สมาชิกใหญ่ครั้งที่ 15 (Conference of Parties) ภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติในปี พ.ศ.2552
(หรือที่เรียกว่า การประชุม COP 15) เป้าหมายของเดนมาร์กคือการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับ
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนำมาใช้แทนพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) หลังจากปีพ.ศ.2555 ได้
ปัจจุบันประเทศเดนมาร์กเป็นที่ยอมรับอย่างมากเนื่องมาจากความกระตือรือร้นในการให้สัตยาบันที่จะลด การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และเราจะใช้สิ่งนี้โน้มน้าวประเทศอื่นๆที่ยังลังเลให้หันมาให้สัตยาบันของตนได้เพิ่มมากขึ้น

การต่อสู้เพื่อสันติภาพและความมั่นคง

เดนมาร์กให้ความสำคัญมากกับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพในระดับนานาชาติและเดนมาร์กยังเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีความพร้อมของกองกำลังรักษาสันติภาพมากที่สุด องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)
ยังคงเป็นกรอบด้านนโยบายป้องกันประเทศและความปลอดภัยของเดนมาร์กมาตลอด
เดนมาร์กได้เข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพในที่ต่างๆ เช่นบอสเนียและอัฟกานิสถาน
นอกจากนั้นเดนมาร์กยังเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของนานาชาติที่เกี่ยวกับการทำสงคราม ดังเช่นที่อิรัก
โดยรวมแล้วนโยบายการต่างประเทศที่สำคัญจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในโลก

การส่งเสริมการค้าเสรี

ในองค์การการค้าโลก (WTO) เดนมาร์กเป็นผู้ให้การสนับสนุนการค้าเสรีและระบบการค้าระหว่างประเทศ แบบกติกาสากล (Rule-Based
International Trading System) ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบ
เปิดและขนาดเล็กเช่นประเทศเดนมาร์กและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เดนมาร์กยังสนับสนุนข้อยูติจากการเจรจา การค้าเสรี "รอบโดฮา" หรือ
Doha Development Round และตั้งใจที่จะเปิดตลาดยุโรปให้กับบริษัทจากทุกภูมิภาค ทั่วทุกมุมโลกต่อไป
เดนมาร์กดำเนินงานอย่างแข็งขันทั้งในสหภาพยุโรปและองค์การการค้าโลกเพื่อต่อต้านกีดกัน การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duties)
และกีดกันอื่นๆที่จำกัดความเป็นไปได้ของการค้าเสรี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับประเทศต่างๆในเอเชียเท่านั้น